

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบาย

(No Gift Policy)

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ได้จัดกิจกรรม (No Gift Policy) นำโดย นายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จากการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน จึงให้บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ถือปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ งดให้ของขวัญ ของของกำนัลทุกชนิด แก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อออนไลน์ แทนการให้สิ่งของ



ประชุมมอบนโยบาย (No Gift Policy)

ประชุมมอบนโยบาย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตน ให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติตนตามหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตามเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล อีกทั้งรณรงค์ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนโดยให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ถือปฏิบัติตามนโยบาย



เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร





